



ข่าวการค้ารายวัน
The Daily Trade News

ปีที่ ๓๕ ฉบับที่ ๕๑๒๔ วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๒๗

มะละกอพีชที่น่าสนใจ

เลอศักดิ์ จตุรภุช กรมวิชาการเกษตร

มะละกอบริโภคเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่คนไทยเรารู้จักกันมาช้านาน สามารถทำรายได้ให้เกษตรกรปีละไม่น้อยทีเดียว โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือใช้มะละกอบริโภคในครัวเรือนมากทั้งในรูปผลดิบและผลสุก

มะละกอนอกจากจะใช้บริโภคแล้วยังใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีก เช่น รากสามารถใช้ต้มเป็นยากลางบ้านยางมะละกอก็มีน้ำย่อย (pepsin) ซึ่งมีคุณสมบัติทำให้น้ำอ่อนนุ่มรับประทานง่ายขึ้นและยังมีประโยชน์ในการใช้ทำยาได้อีกด้วย

สำหรับแหล่งปลูกมะละกอเป็นการค้าในปัจจุบัน ได้แก่ จ.ราชบุรี จ.นครปฐม จ.เพชรบูรณ์และจ.นครราชสีมาและพันธุ์ที่ใช้ปลูกก็เป็นพันธุ์ แยกคำแยกหวล

รายได้ต่อไร่นับว่างามมากทีเดียว คือ ไร่ละประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ ดูแลรักษาคิดเป็นเงินไร่ละ ๓,๐๐๐-๔,๐๐๐ บาท จะเหลือรายได้สุทธิไร่ละ ๖,๐๐๐-๗,๐๐๐ บาทนับว่าน่าสนใจมากทีเดียว

มะละกอจัดเป็นพืชล้มลุก ลำต้นมีลักษณะอ่อนนุ่ม ไม่มีเนื้อไม้กลางเกิดเป็นลำชะลูดขึ้นไป ดอกมะละกอเกิดแยกต้นกันจึงทำให้มีต้นตัวผู้ ตัวเมียกระเทย ผลอาจมีรูปกลม น้ำหนักตั้งแต่ ๒๐๐/ กรัม - ๔ ก.ก.

พันธุ์ มะละกอในประเทศไทยที่ปลูกเป็นการค้าอยู่ขณะนี้ยังไม่มีมาตรฐาน ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ ลูกเล็กบ้างใหญ่บ้าง คุณภาพภายนอกและภายในแตกต่างกัน ซึ่งพอแยกโดยสังเขปได้

๑. พันธุ์ แยกคำ เป็นมะละกอที่นิยมบริโภคดิบ เช่น ทำส้มตำ แกงส้ม ผัด เป็นต้น น้ำหนักของผลดิบประมาณ ๕๐๐-๗๕๐ กรัม ส่วนน้ำหนักผลสุกประมาณ ๑.๕๕กก. ลักษณะเด่นคือ ก้านใบสีเขียว สั้น แข็งแรง เปลือกสีเขียวเข้ม เนื้อแน่น กรอบ เมื่อสุกสีแดง รสหวาน เมล็ดน้อย

๒. พันธุ์ โกลี เป็นมะละกอที่นิยมบริโภคสุก รสหวาน หัวของผลเรียวยาวเล็กท้ายใหญ่ เปลือกสีเขียว ก้านใบสีม่วง

การปลูก เตรียมหลุมปลูก ขนาดของหลุมประมาณ ๑+๑+๑ ตารางฟุต ใช้ปุ๋ยพวกฟอสเฟตเป็นปุ๋ยรองพื้น อัตราหลุมละ ๓๐๐ กรัม ไม่ควรใส่ปุ๋ยคอกรองกันหลุม เพราะจะเป็นสาเหตุให้เกิดโรครากเน่าได้ง่าย

ระยะปลูกควรใช้ระยะ ๓+๓ เมตร ปลูกหลุมละ ๓ ต้น ภายหลังจากออกดอกแล้วก็ตัดต้นที่ไม่ต้องการออกเหลือไว้ ๑ ต้น เมื่อปลูกแล้วควรคลุมดินด้วยเศษหญ้าแห้ง หรือวัสดุที่อุ้มน้ำดี รดน้ำให้ชุ่มในช่วง ๔-๕ วันแรกหลังจากปลูก

ฤดูปลูก ส่วนใหญ่ เกษตรกรนิยมปลูกปลายฤดูฝน (ตุลาคม-พฤศจิกายน) ซึ่งจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ราวต้นฤดูฝน (มิถุนายน-ตุลาคม) ทำให้มะละกอออกสู่ตลาดน้อยในระหว่างฤดูแล้ง (ธันวาคม-เมษายน) หากมีการดูแลรักษาดี ควรทำการปลูกมะละกอต้นฤดูฝนซึ่งจะ สามารถ เก็บเกี่ยวได้ ในช่วง ฤดูแล้ง ราคามะละกอดีตลาดต้องการมาก



ปุ๋ย มะละกอสามารถขึ้นได้ในดินหลายชนิด ข้อสำคัญจะต้องระบายน้ำได้ดี ดินทรายที่ให้ปุ๋ยดีจะทำให้ผลผลิตสูงคุณภาพดี และดินที่เหมาะสมในการปลูกมะละกอคือดินร่วนปนทราย มีอินทรีย์วัตถุพอปานกลางมีการระบายน้ำดี ความเป็นกรดเป็นด่างของดินระหว่าง ๖.๐-๖.๕ หากดินเป็นกรดก็ควรใช้ปูนขาวแก้ความเป็นกรด

มะละกอบ้างเป็นพืชที่ต้องการปุ๋ยเป็นจำนวนมากทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดิน ปริมาณน้ำฝนและการกระจายของฝน การใส่ปุ๋ยครั้งแรกควรใส่หลังจากปลูกแล้ว ประมาณ ๒-๓ อาทิตย์ จากนั้นใส่ทุก ๆ ๓ เดือน

มะละกอบ้างเป็นผลไม้ที่คนทั่วไปมองข้ามความจริงแล้วเป็นผลไม้ที่ปลูกง่าย และให้ผลตอบแทนต่อไร่ไม่น้อยทีเดียว ถ้าหากเกษตรกรปลูกมะละกอ ๑๐ ไร่ สามารถทำรายได้สุทธิปีละ ๖๐,๐๐๐-๗๐,๐๐๐ บาท นับว่าเป็นพืชที่น่าสนใจมากที่สุดทีเดียว